

**G**ải việt dã Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2017 tranh “Cúp Sacombank - Chạy vì sức khỏe cộng đồng” là sân chơi thể thao của tuổi trẻ và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Giải là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vừa là nơi tìm kiếm nguồn vận động viên tài năng để bổ sung lực lượng VĐV việt dã trẻ kế cận cho thể thao thành tích cao Quảng Bình.

Việt dã là môn thể thao giúp người luyện tập tăng cường độ dẻo dai, bền bỉ; đây cũng

Tuyên, VĐV Nguyễn Thị Thủy Tiên (đội thi xã Ba Đồn) chia sẻ, em sẽ cố gắng chạy thật nhanh và giành được kết quả cao nhất để thỏa lòng mong đợi, sự tin tưởng của tất cả mọi người dành cho em.

Sau khi hướng dẫn các VĐV của mình những thông tin cần thiết về cự ly đường chạy, anh Nguyễn Ngọc Đoàn, Trưởng đoàn VĐV việt dã huyện Quảng Ninh cho biết: Thời gian gần đây, chạy việt dã là môn thể thao thể mạnh của Quảng Ninh nên để tham gia giải Đại hội lần này, huyện đã có sự chuẩn bị chu đáo và lựa chọn nội dung thể mạnh của mình để có thể giành thành tích

*Chạy để nâng cao sức khỏe và tìm kiếm tài năng*

**XUÂN THI**

là môn thể thao dễ tập, phù hợp với nhiều lứa tuổi nên ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ học sinh, thanh thiếu niên, lực lượng vũ trang, đến người cao tuổi tham gia.

Ngay từ sáng sớm, nhiều vận động viên chạy việt dã đã tập trung khởi động tại sân Bảo tàng Tổng hợp tỉnh. Giải việt dã Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2017 - tranh “Cúp Sacombank - Chạy vì sức khỏe cộng đồng” quy tụ 90 VĐV đến từ 11 cơ quan, đơn vị, địa phương và trường học có phong trào việt dã mạnh tham gia tranh tài ở các nội dung: Nữ vô địch và nữ phong trào; nam vô địch và nam phong trào.

Tiếp chuyện VĐV Nguyễn Thị Hồng Tuyên, đội việt dã thị xã Ba Đồn, em cho biết: Khi được các thầy trong ban huấn luyện tuyển chọn vào đội tuyển của thị xã để tham gia giải việt dã Đại hội TDTT tỉnh, em rất vui. Mấy tuần trở lại đây, ngày nào em cũng chịu khó luyện tập, mặc dù thời tiết đang vào mùa lạnh. Cùng khởi động với

cao. Cụ thể, ngay từ đầu tháng 12, huyện Quảng Ninh đã tổ chức giải việt dã truyền thống năm 2017 với trên 100 VĐV của 17 xã, thị trấn, cơ quan, trường học trên địa bàn toàn huyện. Còn nhớ, tại giải Việt dã Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VII năm 2013 tranh “Cúp Sacombank - Chạy vì sức khỏe cộng đồng”, đoàn VĐV huyện Quảng Ninh đã giành giải Nhất toàn đoàn ở nội dung phong trào... Chia sẻ với chúng tôi, anh Đặng Ngọc Dương, Trưởng đoàn VĐV việt dã Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Tham gia giải lần này, 12 vận động viên (6 nam, 6 nữ) xuất sắc được lựa chọn từ giải chạy việt dã - vũ trang truyền thống năm 2017 vừa được tổ chức vào cuối tháng 11. Chúng tôi kỳ vọng vào những VĐV Trần Văn Tuấn, Trần Văn Tuấn, Lê Thị Hà sẽ tiếp tục giành thành tích cao tại giải lần này.

Ngay khi có hiệu lệnh xuất phát, trên đường đua, những bước chạy của VĐV dồn dập nối tiếp nhau. VĐV của các đoàn luôn luôn hỗ trợ nhau để cùng ganh đua với VĐV đội khác với những pha rượt đuổi kịch tính

## Thể dục - Thể thao

diễn ra ngay trên đường đua. Đặc biệt hấp dẫn ở đoạn đường về đích, mặc dù đã thấm mệt nhưng vì thành tích thi đấu, vì chiến thắng chính bản thân mình, nên các VĐV đã cố gắng nỗ lực hết mình để thực hiện những chiến thuật “núp gió”, “chân trần” để giành kết quả cao nhất. Ở đợt chạy nội dung cá nhân nữ vô địch: VĐV Nguyễn Thị Hương (huyện Tuyên Hóa) về nhất, tiếp đó VĐV Mai Thị Loan (huyện Quảng Ninh) về nhì; VĐV Lê Thị Hà (Công an tỉnh) về ba. Về đích ở nội dung cá nhân nam phong trào, VĐV Võ Văn Đức (huyện Quảng Ninh) về thứ nhất, VĐV Phan Mạnh Hùng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) về nhì và Hoàng Thế Anh (huyện Quảng Ninh) về thứ ba.

Tiếp đó, điều đáng chú ý ở nội dung việt dã nam vô địch với sự góp mặt của các VĐV đã từng tham gia giải việt dã truyền thống trong những năm qua. VĐV 2 đoàn việt dã Công an tỉnh và huyện Tuyên Hóa được khán giả đánh giá cao. Và đúng như dự đoán, với sự nỗ lực của mỗi VĐV nên đường đua luôn luôn hấp dẫn, kịch tính. Các VĐV đã sử dụng những chiến thuật “chim môi”, “bỏ rơi” để bỏ xa đối thủ và cán đích đầu tiên. Kết quả ở giải cá nhân nam vô địch, VĐV Nguyễn Anh Tuấn (huyện Tuyên Hóa) về nhất; hai anh em VĐV Trần Văn Tuấn và Trần Văn Tuấn (Công an tỉnh) về nhì và thứ

ba. Trao đổi với chúng tôi sau khi về đích, Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: “Em đã sử dụng chiến thuật “bỏ rơi” khi vận động viên đội bạn sử dụng chiến thuật “núp gió”. Nghĩa là một thời gian ngắn sau khi xuất phát, em sử dụng đầu pháp tăng tốc lên dẫn đầu, bỏ lại các VĐV khác phía sau với khoảng cách an toàn và duy trì khoảng cách này cho đến lúc về đích”.

Trong khi đó ở nội dung cá nhân nữ phong trào, hai VĐV Nguyễn Thị Hồng Tuyên và Nguyễn Thị Thủy Tiên (đội thị xã Ba Đồn) đã giành vị trí nhất và nhì ở nội dung này; VĐV Nguyễn Thị Hoài Trang (huyện Quảng Ninh) về thứ ba.

Được biết, từ thành tích của từng cá nhân và đồng đội, tổ trọng tài đã tính tổng kết quả của từng toàn đoàn. Theo đó, kết quả toàn đoàn ở nội dung vô địch, giải Nhất huyện Minh Hóa, giải Nhì Công an tỉnh, giải Ba huyện Lệ Thủy. Ở nội dung toàn đoàn phong trào, giải Nhất huyện Quảng Ninh, giải Nhì thị xã Ba Đồn và giải Ba thành phố Đồng Hới. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao các bộ huy chương, phần thưởng cho các VĐV của các đội thi đấu xuất sắc ở các nội dung: Đồng đội nam vô địch, đồng đội nữ vô địch; đồng đội nam phong trào, đồng đội nữ phong trào.

Giải việt dã Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2017 là môn thi đấu thứ 6 trong khuôn khổ Đại hội TDTT. Nhìn chung, chất lượng của giải được đảm bảo, đáng chú ý là sự phát triển của thế hệ trẻ ở nội dung giải phong trào. Thông qua giải việt dã lần này nhằm tạo cơ hội cho các VĐV, đoàn thể thao có dịp giao lưu, học tập và tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Đồng thời, giải cũng là dịp để ban tổ chức tìm kiếm, tuyển chọn những VĐV tài năng để tham gia Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 ■

X.T



Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình trao giải cho các VĐV ở nội dung đồng đội nam vô địch Ảnh: X.T